

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thông tin, giải trình ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XII

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Công văn số 62/HĐND, ngày 13/12/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị rà soát thông tin, giải trình ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện báo cáo kết quả như sau:

1. Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng

Ý kiến: Đề nghị thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng nhà, hàng quán trên đất nông nghiệp để kinh doanh, buôn bán... tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương và trước trường THCS Lê Hồng Phong; thời gian dự kiến xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Trả lời: Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan, đại diện Khu dân cư số 9 thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương và đường bên hông trường THCS Lê Hồng Phong, phát hiện có một số hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm b và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai (cụ thể sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ mục đích buôn bán, kinh doanh đồ cúng, dịch vụ ăn uống, giải khát).

Sau khi tiến hành kiểm tra, lập Biên bản vi phạm hành chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 03 trường hợp theo đúng quy định (tức là chỉ xử lý hành vi sử dụng đất sai mục đích đối với 03 trường hợp có giấy chủ quyền đất cho nhiều người khác buôn bán).

Tuy nhiên, theo mục c, khoản 59, Điều 90a của Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 2017, có quy định “Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; trong thời gian 15 ngày trước và sau tết nguyên đán; các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách nếu họ là người bị cưỡng chế và các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh

hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương". Do đó, UBND huyện chưa chỉ đạo tổ chức cưỡng chế 03 trường hợp nêu trên theo quy định. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thời gian phù hợp để cưỡng chế các trường hợp nêu trên. Đồng thời, yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp các khu dân cư tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, có giải pháp căn cơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với hành vi buôn bán hàng rong, tự phát trái phép.

2. Vệ sinh môi trường

Ý kiến: Thời gian qua việc triển khai phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện theo Kế hoạch 298/KH-UBND đã được người dân chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến phân vân, thắc mắc về quy trình, phương tiện, thiết bị, bãi tập kết để thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải. Đề nghị UBND huyện thông tin rõ hơn để cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu và đồng lòng thực hiện.

Trả lời:

Hiện nay, Ban quản lý Công trình công cộng có 2 xe thu gom rác, hàng ngày thu gom rác hữu cơ từ 19h đến 04h sáng hôm sau. Ngoài ra, vào thứ 3 hàng tuần xe rác này sẽ chạy thêm chuyến buổi chiều (từ 12h – 17h) để thu gom rác tái chế và thứ 5 hàng tuần xe rác này chạy thêm chuyến buổi chiều (từ 12h – 17h) để thu gom rác thải còn lại. Như vậy, mặc dù phương tiện thu gom còn hạn chế song đơn vị vẫn thu xếp lịch để thu gom riêng các loại rác sau phân loại.

Công tác hướng dẫn và bố trí bãi tập kết, xử lý rác như sau:

**** Rác thải hữu cơ:***

- Hướng dẫn cho người dân bỏ vào các thùng rác màu xanh và được Ban quản lý Công trình công cộng huyện thu gom hàng ngày. Sau khi vận chuyển về bãi rác, rác hữu cơ được đổ riêng để kiểm tra đánh giá việc thực hiện phân loại. Do hiện nay việc phân loại rác chưa đạt kết quả tốt, còn lẫn nhiều rác thải khác vào rác hữu cơ vì vậy Ban quản lý Công trình công cộng đang đổ vào một khu riêng tại bãi rác hiện tại để tiếp tục theo dõi đánh giá.

- Về phương án xử lý sau khi các hộ dân phân loại thành công, Ban quản lý Công trình công cộng đã bố trí khu vực riêng bên cạnh bãi rác để tập kết rác hữu cơ, phương án xử lý sau phân loại là ủ phân compost.

**** Rác thải có khả năng tái chế - tái sử dụng:***

- Hướng dẫn cho người dân bỏ vào các thùng rác màu cam và được Ban quản lý Công trình công cộng thu gom vào vào thứ 3 hàng tuần, bằng xe thu gom riêng, thời gian thu gom tách riêng với thời gian gom rác hữu cơ. Sau khi vận

chuyển về bãi rác, rác tái chế được đổ riêng để kiểm tra đánh giá việc thực hiện phân loại;

- Ban quản lý Công trình công cộng đã bố trí một khu vực riêng bên cạnh bãi rác để đổ rác thải tái chế, sau đó đơn vị tổ chức phân loại lại và đóng bao các loại rác có khả năng tái sử dụng, rác thải còn lại đưa vào bãi rác hiện hữu.

** Rác thải còn lại:*

- Hướng dẫn cho người dân bỏ vào các thùng rác màu vàng và được Ban quản lý Công trình công cộng huyện thu gom vào vào thứ 5 hàng tuần, bằng chuyến xe thu gom riêng, thời gian thu gom tách riêng với thời gian gom rác hữu cơ. Rác thải còn lại được thu gom vận chuyển đổ về bãi rác.

Phân loại rác tại nguồn là một chủ trương đúng đắn. Công tác phân loại rác thải tại nguồn là việc làm hết sức thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Côn Đảo việc phân loại rác tại nguồn của người dân còn gặp nhiều lúng túng. Vì vậy, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhằm tạo sự đồng thuận của người dân và có cái nhìn sâu rộng về chủ trương trên. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu thiết lập quy trình thu gom và đề xuất trang thiết bị thu gom và đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp để triển khai công tác phân loại rác thải tại nguồn, đảm bảo đồng bộ, thật sự có hiệu quả.

3. Về An ninh trật tự, an toàn giao thông

- *Ý kiến:* Tình trạng đậu, đỗ xe sai quy định, cản trở giao thông; lấn chiếm vỉa hè, mặc dù lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý nhưng hiệu quả chưa cao, tái lấn chiếm vẫn còn diễn ra. Đề nghị UBND huyện thông tin thêm lộ trình, giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này trong thời gian tới

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện rà soát, báo cáo kết quả xử lý trong thời gian vừa qua như sau: Tính đến ngày 15/11/2022, Công an huyện đã lập biên bản 928 trường hợp; ra quyết định xử phạt 925 trường hợp với tổng số tiền là 942.450.000 đ trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó có cả những trường hợp đậu, đỗ xe sai quy định cản trở giao thông. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường, đặc biệt là vào buổi tối. Nguyên nhân: do một số tuyến đường hiện nay chưa có biển báo cấm dừng, đỗ nên các xe ô tô, xe điện vẫn tiếp tục đỗ, đậu gây cản trở giao thông.

Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện tiếp tục tuần tra kiểm soát, qua đó nghiên cứu, đề xuất các vị trí cần thiết để lắp đặt thêm biển báo giao thông để đảm bảo phù hợp.

- **Ý kiến:** Theo báo cáo của Công an huyện, trong năm 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xảy ra 33 vụ/49 đối tượng, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2021, trong đó phần lớn là tội phạm về trật tự an toàn xã hội và tội phạm ma túy. UBND huyện nhận diện nguyên nhân nào và đề ra giải pháp gì để bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện rà soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2022 và báo cáo kết quả như sau:

- Trong năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 33 vụ 49 đối tượng phạm pháp hình sự, *tăng 17 vụ so với cùng kì 2021 và giảm 15 vụ so với cùng kì 2019*. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là tội phạm về trật tự xã hội (24/33 vụ) và tội phạm về ma túy (06/33 vụ). Cụ thể: 02 vụ 02 đối tượng Hiếp dâm, 01 vụ 01 đối tượng Dâm ô người dưới 16 tuổi, 13 vụ 17 đối tượng Cố ý gây thương tích, 03 vụ 03 đối tượng Trộm cắp tài sản, 01 vụ 01 đối tượng Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 01 vụ 01 đối tượng Cố ý làm hư hỏng tài sản, 01 vụ 01 đối tượng Chiếm giữ tài sản trái phép, 01 vụ 02 đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ 01 đối tượng Đánh bạc, 06 vụ 16 đối tượng Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 vụ 01 đối tượng Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, 02 vụ, 02 đối tượng Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

- Công an huyện đã khám phá 33/33 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, khởi tố 22 vụ 37 bị can (36 đối tượng), chuyển xử phạt VPHC 08 vụ 09 đối tượng, không khởi tố do không có dấu hiệu tội phạm 01 vụ 01 đối tượng, đang tiếp tục điều tra làm rõ 02 vụ 03 đối tượng.

- Nguyên nhân làm gia tăng tình hình các vụ phạm pháp hình sự trong năm 2022:

+ Một là, những vụ việc xảy ra trên các tàu cá hoạt động tại vùng biển gần Côn Đảo sau khi được Đồn Biên phòng huyện tiếp nhận đều bàn giao cho Công an huyện xử lý (07 vụ 07 đối tượng).

+ Hai là, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, ngành du lịch và dịch vụ của địa phương phát triển thu hút một lượng lớn lao động phổ thông từ các tỉnh thành đến Côn Đảo làm việc. Trong đó, một bộ phận lao động nhận thức pháp luật còn hạn chế; một số vụ việc do xây sin, bộc phát, không làm chủ được bản dẫn đến phạm tội (19 vụ 32 đối tượng).

+ Ba là, sự chủ quan, thiếu cảnh giác của một số người dân tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

+ Bốn là, sự thiếu kiểm soát về con người và đồ vật của các tuyến giao thông đường thủy từ đất liền ra đảo tạo điều kiện để các đối tượng mang ma túy ra đảo sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiểm lời.

- Từ tình hình trên, Công an huyện đề ra một số giải pháp để đảm bảo ANTT trong thời gian tới như sau:

+ Một là, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

+ Hai là, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; không để phát sinh ổ nhóm, tụ điểm về ma túy, mại dâm, băng nhóm tội phạm có tổ chức. Tham mưu mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tạo sự răn đe trong xã hội.

+ Ba là, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, ban điều hành KDC quản lý, giáo dục đối tượng phạm tội, người tái hòa nhập cộng đồng, không để đối tượng tái phạm tội.

+ Bốn là, phát huy chất lượng công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an phục vụ việc nắm tình hình đối tượng, địa bàn; quản lý chặt chẽ đối tượng có biểu hiện, nghi vấn phạm tội, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm rõ tội phạm.

+ Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các hành vi, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện./.

(Đính kèm tài liệu liên quan).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- BTT. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- 06 Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TN&MT; BQL Công trình công cộng; Công an huyện.
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, TH. Đ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**